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บรษิทั เอจซี ีวนีไิทย จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2568 

ผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
วนัทีѷ 24 เมษายน 2568 

เวลาและสถานทีѷ 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2568 ในรูปแบบของการประชมุผ่านสืѷออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษัิท 
เอจซี ีวนีไิทย จํากัด (มหาชน) ประชมุเมืѷอวันพฤหัสบดทีีѷ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ
จัสมนิ บรษัิท เอจซี ีวนีไิทย จํากัด (มหาชน) เลขทีѷ 202 หมู1่ ถนนสขุสวัสดิѻ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอ
พระสมทุรเจดยี ์จังหวัดสมทุรปราการ ประเทศไทย 10290 

เร ิѷมการประชุม 

นายปลอดประสบ ทามณีวรรณ ผูรั้บหนา้ทีѷพธิกีรในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2568 ไดแ้จง้ใหท้ีѷประชมุ
ผูถ้อืหุน้ทราบวา่ ทีѷประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั Ѹงทีѷ 1/2568 ไดม้มีตใิหจั้ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2567 โดยผา่นสืѷออเิล็กทรอนกิส ์หรอื E-Meeting รูปแบบเดยีวเทา่นัѸน โดยทําการถา่ยทอดสดจากหอ้งประชมุ
จัสมนิ บรษัิท เอจซี ีวนีไิทย จํากัด (มหาชน) เลขทีѷ 202 หมู1่ ถนนสขุสวัสดิѻ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอ
พระสมทุรเจดยี ์จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10290 โดยบรษัิทฯ จะปฏบิัตติามเงืѷอนไขสําหรับการประชมุ
ผ่านสืѷออเิล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสืѷออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดจิทิัลเพืѷอเศรษฐกจิและสังคม เรืѷอง มาตรฐานการรักษาความมัѷนคงปลอดภัยของการประชมุผ่านสืѷอ
อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563  

นายโยชฮิซิะ โฮะรเิบะ ประธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานในการประชมุครั ѸงนีѸ (“ประธานทีѷประชมุ”) กลา่ว
เปิดประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจําปี 2568 ของบรษัิท เอจีซ ีวนีิไทย จํากัด (มหาชน) (“เอจซี ีวนีไิทย” หรือ 
“บรษิทัฯ”) 

ทา่มกลางสภาวะเศรษฐกจิโลกทีѷมคีวามไมแ่น่นอน บรษัิท เอจซี ีวนีไิทยสามารถทําผลงานดา้นการเงนิ ไดต้าม
เป้าหมายทีѷไดต้ั Ѹงไว ้หลังจากการควบรวมธุรกจิตั Ѹงแต่วันทีѷ 1 กรกฎาคม 2565 ทีѷเป็นไปอย่างราบรืѷน ยุคใหม่
แห่งการสรา้งรากฐานเพืѷอการเตบิโตทีѷยัѷงยนื ดว้ยการสานพลังสงูสดุเพืѷอสรา้งประโยชน์มากทีѷสดุไดเ้ริѷมตน้ขึѸน
ในปี 2567 หลัก 5 ประการ อันไดแ้ก่ ความปลอดภัย, ความน่าเชืѷอถอื, การใชป้ระโยชน์สูงสุด, ธรรมาภบิาล 
และวัฒนธรรมองคก์ร ไดถ้กูนํามาใชขั้บเคลืѷอน เพืѷอสรา้งความแข็งแกร่งดา้นสิѷงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกจิ
ใหย้ัѷงยนื 

ดว้ยความพยายามและสปิรติการทํางานเป็นทีมเดยีวกันของพนักงานทุกคน ทําใหก้ารดําเนินธุรกจิดว้ยหลัก
พืѸนฐาน 5 ประการ ประสบความสําเร็จตามแผนทีѷไดตั้ Ѹงไวใ้นหลายๆ เรืѷอง อาท ิการสรา้งสถติใิหม่ในการผลติ
ผลติภัณฑ์ทุกชนิด, และการใหค้วามสําคัญสูงสุดดา้นความปลอดภัย เป็นทีѷประจักษ์จากการไดร้ับประกาศ
เกยีรตคิณุระดับทองแดงภายใตก้จิกรรม การรณรงคล์ดสถติอิุบัตเิหตจุากการทํางานใหเ้ป็นศูนย ์จัดโดยสถาบัน
สง่เสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

สําหรับประเด็นวกิฤตโลกทีѷกําลังเผชญิกับการเปลีѷยนแปลงของสภาพภูมอิากาศนัѸน เอจซี ีวนีไิทยไดพ้ยายาม
อย่างยิѷงยวด ในการสนับสนุนใหก้ารบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคารบ์อนสุทธเิป็นศูนยข์องเอจีซ ีประสบ
ความสําเร็จภายในปี 2593 ยกตัวอย่างเชน่ การตดิตั Ѹงหลังคาโซลารเ์ซลลบ์นอาคารหลายหลังทีѷโรงงานตา่งๆ, 
การเปลีѷยนมาใชร้ถโฟลค์ลฟิทไ์ฟฟ้า, และการขนสง่วัตถดุบิโดยทางราง เป็นตน้ 



 
 
  

สดุทา้ยนีѸ ภายใตส้ภาวะตลาดทีѷไมเ่อืѸออํานวย ผมขอขอบคุณผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกทา่น ทีѷใหก้ารสนับสนุนอันมคี่า
ยิѷงกับเราตลอดมา จนทําใหส้ามารถผ่านพน้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได ้ถงึแมว้่ายังมคีวามไม่แน่นอนรออยู่
เบืѸองหนา้ เราจะพยายามอย่างสดุความสามารถในการพัฒนาบรษัิทของเรา เพืѷอเตรยีมพรอ้มสําหรับการเตบิโต
ในอนาคต และหวังเป็นอยา่งยิѷงวา่จะไดรั้บคําแนะนําและการสนับสนุนจากทกุทา่นทีѷเกีѷยวขอ้งตอ่ไป 
 
ท่านประธานขอขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนักงาน สําหรับการเขา้ร่วมประชุม     
ผูถ้อืหุน้ในวันนีѸ 
 
ในการประชุมวันนีѸ ท่านประธานทีѷประชุมผูถ้อืหุน้ขอมอบหมายใหน้ายโทโมทากะ โยชคิาวา กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ของบรษัิท เอจีซี วนีิไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนา้ทีѷประธานในทีѷประชุมผูถ้ ือหุน้ (“ประธานฯ”) ในนาม
ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
 
ประธานฯ แจง้ใหท้ีѷประชมุทราบวา่นายปลอดประสบ ทามณวีรรณ จะชว่ยเหลอืประธานฯ ในการดําเนนิการประชมุ
เป็นภาษาไทย 
 
ก่อนเริѷมการประชุม นายปลอดประสบ ทามณีวรรณ ไดช้ีѸแจงขั Ѹนตอนการประชุมผ่านสืѷออเิล็กทรอนิกส ์หรือ       
E-Meeting ในส่วนทีѷเกีѷยวกับวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง และการแสดงผลการนับคะแนน 
เพืѷอทีѷประชมุทราบดังตอ่ไปนีѸ  
 
1.  ผูถ้อืหุน้ทีѷเขา้ร่วมประชมุผ่านสืѷออเิล็กทรอนกิส ์หากประสงคจ์ะสอบถามในทีѷประชุม ขอใหส้ง่คําถามดว้ย

การพมิพค์ําถามเท่านัѸนคะ่ โดยขอใหท้่านเลอืกวาระ และพมิพคํ์าถามทีѷท่านตอ้งการถาม แลว้สง่ผา่นทาง
ระบบ E-Meeting เพืѷอจัดสง่คําถามแกผู่บ้รหิารของบรษัิทฯ ต่อไป  

 
2.  ทางบรษัิทฯ จะตอบเฉพาะคําถามทีѷเกีѷยวขอ้งโดยตรงอย่างมนัียสําคัญกับวาระการประชุมในทีѷประชุมนีѸ 

สําหรับคําถามและขอ้เสนอแนะทีѷไมไ่ดม้กีารตอบในทีѷประชมุ เนืѷองจากเวลามจํีากัด ทางบรษัิทฯ จะทําการ
สรุปและแนบไปกับรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2568 ซึѷงจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ ภายใน 14 วัน นับแตว่ันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2568 นีѸ  

 
3.  บรษัิทฯ มอบหมายใหบ้รษัิท Inventech ซึѷงเป็นผูใ้หบ้รกิารทีѷไดร้ับการรับรองโดย สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ETDA) ในการจัดการประชุม E-Meeting ครั ѸงนีѸ ผูถ้อืหุน้ทีѷแจง้ความประสงค์
ร่วมเขา้ประชมุจะไดรั้บ username และ password ผา่นอเีมล เมืѷอทา่น log on แลว้ โปรดสังเกตไฟสแีดง
ทีѷจอดา้นลา่งซา้ยมอืของทา่น ตอ้งเป็นสแีดงเทา่นัѸน ซึѷงหากทา่นพบปัญหาทางดา้นเทคนคิในระหวา่งการ
ถา่ยทอด ท่านสามารถตดิตอ่บรษัิท Inventech ไดท้ีѷโทร:  02-931-9137 

 
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง 
 
 ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 
 ผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะระเบยีบวาระ

ไดเ้มืѷอลงทะเบยีน 
 ผูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งหนึѷงอย่างใด คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื

งดออกเสยีง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของคัส
โตเดยีน (Custodian)  

 เมืѷอประธานฯ ขอใหล้งมตใินระเบยีบวาระใด จะขอใหท้า่น ลงคะแนนในระบบ ในแต่ละวาระได ้โดยใชเ้มนู 
“ลงคะแนนเสยีง” แลว้เลอืก “เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” แลว้กดสง่ โดยบรษัิทฯ 
จะใหเ้วลาผูถ้อืหุน้ประมาณ 1 นาท ีในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ทั ѸงนีѸ กรณีทีѷผูถ้อืหุน้ไม่ลงคะแนน
สําหรับวาระใด ๆ ตามเวลาทีѷกําหนด ระบบจะนับคะแนนของทา่นเป็นคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระนัѸน 

 การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีѷลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง โดยจะนําคะแนนเสยีงทีѷ
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั Ѹงหมดทีѷเขา้ร่วมประชุม และถือว่า
คะแนนเสยีงสว่นทีѷเหลอืคอืมตเิห็นดว้ยตามทีѷเสนอในระเบยีบวาระนัѸน ๆ 

 ในวาระเลอืกตั Ѹงกรรมการ จะใชว้ธิลีงคะแนนเป็นรายบคุคล 
 กรณีทีѷผูถ้อืหุน้มอบฉันทะทีѷเขา้ร่วมประชมุ E-AGM และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในหนังสอืมอบฉันทะไวแ้ลว้ 

จะนับคะแนนเสยีงตามทีѷผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความประสงคไ์ว ้หากผูถ้อืหุน้ไมไ่ดแ้สดงความประสงคแ์ละผูร้ับ
มอบฉันทะไมอ่อกเสยีงคัดคา้นจะถอืวา่ลงมตเิห็นดว้ย  



 
 
  

 กรณีทีѷจะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” หมายถึงกรณีทีѷผูถ้ ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนใน
หนังสอืมอบฉันทะ เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่า 1 ชอ่งในหนังสอืมอบฉันทะ หรอืมกีารแบ่งแยกจํานวนหุน้
เพืѷอแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณี custodian) หรือ กรณีทีѷมีการแกไ้ขการลงคะแนนในหนังสอื
มอบฉันทะโดยไมล่งชืѷอกํากับ 

 
การแสดงผลการนบัคะแนน 

 
 บรษัิทฯ จะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระทีѷมกีารลงคะแนน ซึѷงจะแสดงผลการออกเสยีง

ลงคะแนน พรอ้มทั Ѹงสดัสว่นรอ้ยละทีѷออกเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง รวมทั Ѹงคะแนนเสยีง
ตามบัตรเสยี (ถา้ม)ี จากจํานวนหุน้ทีѷเขา้ประชมุทั Ѹงหมด 

 
ประธานฯ แถลงว่ามีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูร้ับมอบฉันทะเป็นจํานวนทั ѸงสิѸน 31 คน จาก
จํานวนผูถ้ือหุน้ทั Ѹงหมด 1,177 ราย ถือหุน้รวมกันเป็นจํานวนทั ѸงสิѸน 2,347,718,911 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
99.52% ของจํานวนทนุจดทะเบยีนแลว้ 9,435,987,428 บาท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ  
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีѷประชมุทราบอกีดว้ยวา่ มกีรรมการบรษัิทฯ มาเขา้ร่วมการประชมุดว้ยทั ѸงสิѸน 8 ท่าน (รวม
ทั Ѹงตัวประธานฯ ดว้ย) หรอืเทา่กับรอ้ยละ 88.88 ของจํานวนกรรมการทั Ѹงหมดของบรษัิทฯ มรีายนามตอ่ไปนีѸ 
 
1. นายโยชฮิซิะ โฮะรเิบะ   ประธานกรรมการ  
2. นายทศพร บณุยพพิัฒน ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายพรุิณ กริѷมวงรัตน ์   กรรมการ และประธานกรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 
4. นางชนัญชดิา วบิลูคณารักษ์   กรรมการ และกรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 
5. นายโตะชโิอะ เซะโมโตะ   กรรมการ 
6. นายทาคาช ิมัตสโึมโต ้   กรรมการ           
7. นางบญุชนะ มังกรกาญจน ์   กรรมการ 
8. นายโทโมทากะ โยชคิาวา กรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และกรรมการทีѷปรกึษาดา้น

ธรุกจิ 
 
ประธานฯ ขอแนะนําผูบ้รหิารบรษัิทฯ ผูเ้สนอไดรั้บชืѷอเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทและผูส้อบบัญชทีีѷเขา้
ร่วมประชมุดังนีѸ 
 
1. นายโนบโูอะ นาคาโอะ   กรรมการบรหิาร สํานักงานกรรมการผูจั้ดการใหญ่  
2. นายวรเทพ เลศิวัญҚ ู   รองกรรมการผูจั้ดการใหญ ่สายงานวางแผนองคก์ร 
3. นายสเึนะฮซิะ มโูตะ    ผูเ้สนอไดรั้บชืѷอเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิท 
4. นางสาวสรินุิช สรุไพฑรูยก์ร  ผูส้อบบัญชจีากบรษัิทเคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากัด 
 
ประธานฯ ขอเปิดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ประจําปี 2568 ของบรษัิท เอจีซ ีวนีิไทย จํากัด (มหาชน) ตาม
ระเบยีบวาระการประชมุดังนีѸ 

 

วาระทีѷ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 เมืѷอวนัทีѷ 26 
เมษายน 2567 

 
ประธานฯ แถลงต่อทีѷประชมุว่าการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 ไดจั้ดขึѸนเมืѷอวันทีѷ 26 เมษายน 2567 
โดยไดม้กีารจัดทํารายงานการประชมุภายใน 14 วัน นับแตว่ันประชมุตามระยะเวลาทีѷกฎหมายกําหนด พรอ้มทัѸง
ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ 
 
คณะกรรมการขอใหท้ีѷประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 
 
หากผูถ้อืหุน้รายใดประสงคจ์ะขอแกไ้ขเพิѷมเตมิ ขอใหส้ง่ขอ้ความขอแกไ้ขผ่านระบบ E-meeting โดยบรษัิทฯ 
จะพจิารณาแกไ้ขหลังจากการประชมุ   
 
 



 
 
  

ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถาม หรอืเสนอความเห็น ประธานฯ ขอใหท้ีѷประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ
ดังกลา่ว  

 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิังตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2567 เมืѷอวันทีѷ 26 เมษายน 2567 ดว้ยมตคิะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 

วาระทีѷ 2 พจิารณารายงานผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2567 
  
ประธานฯ ไดร้ายงานผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิทฯ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2567 ซึѷงไดส้่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ก่อนการประชุมครัѸงนีѸแลว้ กล่าวโดยสรุป
ดังต่อไปนีѸ 
 
ปี 2567 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม จํานวน 34,276 ลา้นบาท ซึѷงเป็นรายไดจ้ากการขายจํานวน 
33,763 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2566 จํานวน 640 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.9 เนืѷองมาจากอปุสงคท์ัѷวโลก
ทีѷออ่นแอ ภาวะเศรษฐกจิทีѷชะลอตัว และความไมแ่น่นอนของตลาดทีѷเพิѷมขึѸน 
 
ปี 2567 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีําไรสุทธ ิ3,480 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 16 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
0.5 เมืѷอเทยีบกับปีกอ่นหนา้ การลดลงนีѸมสีาเหตุหลักจากราคาขายเฉลีѷยทีѷลดลง 
 
สําหรับขอ้มูลเพิѷมเตมิ ไดถู้กระบุในงบการเงนิรวมของบรษัิท และ คําอธบิายและวเิคราะหง์บการเงนิของฝ่าย
จัดการ (MD&A) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2567 
  
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีѷประชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการดาํเนนิงานในรอบปีบัญช ี2567  
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
นางสาวจติรว ีเกษตรศริกิลุ(ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามล่วงหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

 “ยอดขายทีѷลดลงมปัีจจัยมาจากอะไร” 
 

ประธานฯ ชีѸแจงว่า การปรับตัวลดลงของยอดขาย เกดิจากราคาขายเฉลีѷยของผลติภัณฑ์หลักทีѷปรับลดลง 
โดยเฉพาะอยา่งยิѷงผลติภัณฑโ์ซดาไฟ และ PVC ซึѷงไดร้ับผลกระทบจากความตอ้งการในตลาดโลกทีѷอ่อนตัว
ลง ภาวะเศรษฐกจิทีѷชะลอตัว และระดับความไมแ่น่นอนของตลาดทีѷเพิѷมสงูขึѸน 
 
นายชยัวัฒน ์พุทธานันทเดช (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“ขอทราบผลประกอบการของ บรษัิทยอ่ยในเวยีดนาม” 
 
ประธานฯ ชีѸแจงว่า AGC Chemicals Vietnam มีกําไรเพิѷมขึѸนประมาณรอ้ยละ 5 เมืѷอเทียบกับปีก่อน และ
เวียดนามยังคงเป็นตลาดสําคัญทีѷบริษัทมุ่งเนน้ในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ PVC 
โดยเฉพาะอย่างยิѷง หลังจากโครงการขยายกําลังการผลติแลว้เสร็จและเริѷมการผลติในเชงิพาณิชยอ์ย่างเต็ม
รูปแบบ 
 



 
 
  

นางชุตมิา ภวตัธรณ์ (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“แนวโนม้ตลาดปิโตรเคมใีนปัจจุบันเป็นอยา่งไร” 
 
ประธานฯ ชีѸแจงวา่ ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกําลังเผชญิกับความทา้ทายจากภาวะอปุทานสว่นเกนิใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะจากปรมิาณสนิคา้ทีѷเกนิความตอ้งการในประเทศจนี อยา่งไรก็ตาม บรษัิทคาดวา่แนวโนม้
ของตลาดยังคงมศีักยภาพในการฟืѸนตัวในระยะยาว 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรอืเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ ไดข้อใหท้ีѷประชมุรับทราบรายงานผล
การดําเนนิงานของบรษัิทฯในรอบปี 2567 ตามทีѷรายงาน 
 
ทีѷประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2567 ตามทีѷรายงาน และเนืѷองจากวาระนีѸเป็น
วาระเพืѷอทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 

วาระทีѷ 3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรอบปีบญัชสีิҟนสดุ ณ วนัทีѷ 31 ธนัวาคม 2567 

  
สําหรับวาระนีѸ ประธานฯ ขอเรยีนเชญินายบญุชนะ มังกรกาญจน ์(กรรมการ) เป็นผูนํ้าเสนอสําหรับวาระนีѸ 
 
นายบุญชนะ มังกรกาญจน ์ไดร้ายงานตอ่ทีѷประชมุวา่ เพืѷอใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตับิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 ซึѷงกําหนดใหบ้รษัิทฯตอ้งจัดทํางบการเงนิประจําปี ส ิѸนสดุ ณ รอบปีบัญชขีองบรษัิทฯ ทีѷผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบัญชแีลว้และเสนอใหท้ีѷประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ
 
บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วมทั ѸงสิѸน 52,842 ลา้นบาท มหีนีѸสนิรวม จํานวน 7,113 ลา้นบาท และส่วน
ของผูถ้อืหุน้ มจีํานวน  45,728 ลา้นบาท โดยมอัีตราสว่นหนีѸสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้  0.16 เท่า     
          
บรษัิทมรีายไดร้วม จํานวน 34,276 ลา้นบาท ซึѷงเป็นรายไดจ้ากการขายจํานวน 33,763 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2566 เป็นจํานวน 640 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.9 โดยมรีายละเอยีดเพิѷมเตมิในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจําปี/รายงานประจําปี 2567  
 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีѷประชมุผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมัตงิบการเงนิประจําปีสิѸนสุด ณ วันทีѷ 31 ธันวาคม 
2567 ซึѷงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทีѷไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มเีงืѷอนไขและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการบรษัิทฯแลว้   
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคาํถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
นางสาวณัฐมล แสนอามาตย ์(ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“จากจํานวนเงนิสดทีѷลดลงอยา่งมนัียสําคญั บรษัิทมเีงนิสดหมนุเวยีนเพยีงพอสําหรับการดําเนนิงานและ
การลงทนุในปีนีѸหรอืไม”่ 
 
นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชีѸแจงว่า บรษัิทคาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนสําหรับโครงการขยายกําลังการผลติเพิѷมเตมิ
ประมาณ 6,000 ลา้นบาท และเพืѷอใหส้ามารถดําเนนิธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษัิทจงึมคีวามจําเป็นตอ้ง
พจิารณาการกูย้มืเงนิระยะสั Ѹนเพืѷอรองรับคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงานและการจ่ายเงนิปันผล 
 
เมืѷอไม่มีผูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมพจิารณาอนุมัตงิบ
การเงนิรอบปีบัญชสีิѸนสดุ ณ วันทีѷ 31 ธันวาคม 2567 ตามทีѷไดเ้สนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิังตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตงิบการเงนิรอบปีบัญชสี ิѸนสดุ ณ วันทีѷ 31 ธันวาคม 2567 ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ  
 



 
 
  

 
 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
 
 

  

วาระทีѷ 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรจากผลการดําเนนิงานของปี 2567 เป็นทนุสํารอง
ตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผล 

  
ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชนะ มังกรกาญจน ์(กรรมการ) เป็นผูนํ้าเสนอสําหรับวาระนีѸ 
 
นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ไดร้ายงานใหท้ีѷประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิโดยรวม 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีําไรสทุธปิระจําปี 2567 จํานวน 3,480 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ งดจัดสรรกําไรสทุธไิว ้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืѷองจากไดจ้ัดสรรกําไรสทุธไิวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีนแลว้  
 
บรษัิทจะจัดสรรจ่ายเป็นเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จํานวน 2,358,996,857 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.74 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,745 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธหิลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึѷงผู ้
ถอืหุน้บคุคลธรรมดาไดรั้บสทิธเิครดติภาษี โดยมอีัตราเงนิปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธ ิรอ้ยละ 51 
 
ทั ѸงนีѸ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว ใหจ่้ายแก่ผูถ้ ือหุน้เฉพาะผูม้ีสทิธไิดร้ับเงนิปันผลตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
ตามทีѷปรากฎรายชืѷอ ณ วันกําหนดรายชืѷอผูม้สีทิธริับเงนิปันผลในวันทีѷ 3 เมษายน 2568 โดยมกํีาหนดจ่ายเงนิปัน
ผลในวันทีѷ 21 พฤษภาคม 2568 และใหรั้บเงนิปันผลภายใน 10 ปี 
 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีѷประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตใิหจ่้ายเป็นเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
จํานวน 2,358,996,857 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.74 บาท รวมเป็นเงนิประมาณ 1,745 ลา้นบาท ซึѷงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 
 

ปี 2568 

เงนิปันผลหุน้สามัญ (บาท) 1,745,657,674 
จํานวนหุน้ 2,358,996,857 
เงนิปันผล (บาท : หุน้)  0.74 
อัตราเงนิปันผลจา่ยตอ่กําไรสทุธ ิ (รอ้ยละ) 51 

 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
นางสาวดาวใจ เลา่ลอืเกยีรติѻ (ผูถ้อืหุน้) ไดส้ง่คําถามลว่งหนา้โดยสอบถามดังนีѸ 
 

“บรษัิทมแีผนทีѷจะจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลหรอืไม่”” 
 
นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชีѸแจงวา่ ณ ขณะนีѸ บรษัิทมแีผนใชเ้งนิทุนเพืѷอการลงทุนในโครงการขยายกําลังการ
ผลติเป็นหลัก จงึยังไมม่แีผนในการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลเพิѷมเตมิในชว่งเวลานีѸ 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถาม หรอืเสนอความเห็นใดเพิѷมเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชมุพจิารณาอนุมัตจัิดสรร
กําไรจากผลการดําเนนิงานของปี 2567 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลตามทีѷไดเ้สนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดัิงตอ่ไปนีѸ 



 
 
  

 
มต:ิ อนุมัตใิหจั้ดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2567 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปัผล
จ่ายเงนิปันผล ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดังตอ่ไปนีѸ  
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 

วาระทีѷ 5 พจิารณาเลอืกต ัҟงกรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีѷพน้จากตําแหนง่ตามวาระและ
แกไ้ขอํานาจกรรมการ (ถา้มกีารเปลีѷยนแปลงกรรมการ) 

  
ประธานฯ แถลงตอ่ทีѷประชมุวา่ ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
กําหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี ในอัตราหนึѷงในสาม
ของจํานวนกรรมการทั Ѹงหมดซึѷงในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครั ѸงนีѸ มกีรรมการทีѷตอ้งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดังนีѸ 
 
1) นายฮโิรยกู ิคาเนโกะ  กรรมการ 
2) นายบญุชนะ มังกรกาญจน ์  กรรมการ 
3) นางชนัญชดิา วบิูลคณารักษ์ กรรมการ  
 
เนืѷองจากนายฮโิรยูก ิคาเนโกะ ไดแ้จง้ความประสงคท์ีѷจะขอไม่รับการเลอืกตั Ѹงเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บรษัิทฯ อกีวาระหนึѷง ดังนัѸน ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิลอืกตั Ѹงให ้นายสเึนะฮซิะ มู
โตะ เขา้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ คนใหม่ของบรษัิท แทนนายฮโิรยูก ิคาเนโกะ พรอ้มทั Ѹงเสนอใหท้ีѷประชมุผู ้
ถอืหุน้แตง่ตั Ѹงนายบุญชนะ มังกรกาญจน ์และ นางชนัญชดิา วบิลูคณารักษ์กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บรษัิทต่อไปอีกวาระหนึѷง เนืѷองจากกรรมการทีѷครบวาระเป็นบุคลากรทีѷทรงคุณค่าต่อองคก์ร มีคุณสมบัตทิีѷ
เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณอ์ันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ พรอ้มทัѸงให ้
แกไ้ขชืѷอกรรมการทีѷมอํีานาจในการลงนามผกูพันบรษัิทใหเ้ป็นดังนีѸ 
 
“นายโยชฮิิซะ โฮะริเบะ หรือ นายสเึนะฮิซะ มูโตะ หรือ นายโทโมทากะ โยชิคาวา หรือ นายโตะชโิอะ 
เซะโมะโตะ หรอื นายทาคาช ิมัทสโึมโตห้รอื นายบญุชนะ มังกรกาญจน ์กรรมการสองในหกคนนีѸลงลายมอืชืѷอ
ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบรษัิทในเอกสารทุกประเภท หรอื นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ลงลายมอืชืѷอ
และประทับตราสําคัญของบรษัิทในคํารอ้ง คําขอ และเอกสารอืѷนใดสําหรับยืѷนกับหน่วยงานราชการใดๆ เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิѷงแวดลอ้ม กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ดจิทิัลเพืѷอเศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัѷนคงของมนุษย”์ 
 
ขอ้มลูประวัตขิองกรรมการทั Ѹง 3 ท่าน ปรากฎตามขอ้มูลทีѷนําเสนอทางหนา้จอ presentation ขณะนีѸ และขอ้มูล
ประวัตบิุคคลทีѷไดรั้บการเสนอชืѷอใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีѷครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ปรากฏตามสิѷงทีѷสง่มาดว้ยลําดับทีѷ 4 
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรอืเสนอความเห็นใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชมุพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Ѹง
กรรมการทั Ѹง 3 ท่าน ใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ โดยในวาระเลอืกตั ѸงกรรมการนีѸ ใหใ้ชว้ธิลีงคะแนน
เป็นรายบคุคล  

 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดัิงต่อไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตใิหแ้ต่งตั Ѹงใหน้ายสเึนะฮซิะ มูโตะ ดํารงตําแหน่งกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ ดว้ยมตคิะแนนเสยีง



 
 
  

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังต่อไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
   

มต:ิ อนุมัตใิหแ้ต่งตั Ѹงใหน้ายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่อไปอกี
วาระหนึѷง ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  
มต:ิ อนุมัตใิหแ้ต่งตั Ѹงใหน้างชนัญชดิา วบิูลคณารักษ์กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่อไปอกี
วาระหนึѷง ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังตอ่ไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 

วาระทีѷ 6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2568  
 
ประธานฯ แถลงต่อทีѷประชุมว่าทีѷประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหท้ีѷประชุมผูถ้ ือหุน้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2568 ซึѷงไดก้ําหนดขึѸนจากความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม และผลการ
ดําเนนิงานของบรษัิท ดังนีѸ 

ใหจ่้ายคา่ตอบแทนรายเดอืน สําหรับปี 2568 ตามตารางดังตอ่ไปนีѸ        

ตําแหนง่ ปี 2568  (บาท) 
ประธานกรรมการ 30,000 
รองประธานกรรมการ 30,000 
ประธานกรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 30,000 
กรรมการทีѷปรกึษาดา้นธรุกจิ 30,000 
กรรมการอืѷน 30,000 
เลขานุการบรษัิท 10,000 

 
ในกรณีทีѷกรรมการท่านใดดํารงหลายตําแหน่งในคราวเดียวกัน ใหก้รรมการท่านัѸนมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทน
เฉพาะจากตําแหน่งทีѷไดรั้บค่าตอบแทนสงูสดุเท่านัѸน นอกจากนีѸ บรษัิทฯ มไิดจ้ัดหาคา่ตอบแทนในรูปแบบอืѷน
ใดใหแ้กก่รรมการอกี 
 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความเห็น 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถาม หรอืเสนอความเห็นใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชมุพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2568 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตดัิงต่อไปนีѸ 



 
 
  

 
มต:ิ อนุ มัติให ก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําห รับปี 2568 เป็นไปตามทีѷประธานฯ เสนอมานัѸน 
ทุกประการ ดว้ยมติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Ѹงหมดของผูถ้ือหุน้ซึѷงมาประชุม  
ดังต่อไปนีѸ 
 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,439,429 99.988 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 279,482 0.012 

 

วาระทีѷ 7 พจิารณาแตง่ต ัҟงผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนสําหรบัปี 2568 
  
ประธานฯ ไดข้อใหน้ายบญุชนะ มังกรกาญจน ์(กรรมการ) เป็นผูนํ้าเสนอสําหรับวาระนีѸ 
 
ประธานฯ ชีѸแจงวา่บรษัิท เนืѷองจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด มมีาตรฐานการการสอบบัญชทีีѷมี
คุณภาพและเป็นทีѷยอมรับ มคีวามรูค้วามเชีѷยวชาญในวชิาชพี มคีวามเขา้ใจในธรุกจิเป็นอยา่งด ีรวมทั Ѹงมผีลการ
ปฏบิัตงิานอยู่ในเกณฑด์ ีนอกจากนีѸเมืѷอไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบกับปรมิาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชแีลว้ เห็น
วา่ บรษัิท เคพ ีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด เสนอคา่สอบบญัชทีีѷเหมาะสม  
 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ีѷประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีมมีตแิต่งตั Ѹง บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย 
สอบบัญชี จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท ประจําปี 2568 โดยพิจารณาอนุมัตแิต่งตั Ѹงผูส้อบบัญชี และ
พจิารณาอนุมัตคิ่าสอบบัญช ีดังนีѸ 
 
1. อนุมัตแิตง่ตั Ѹงผูส้อบบญัชจีากบรษัิท บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากัด สาํหรับปี 2568  
 

1. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 10604 หรอื 

2. นางสาวพชิามญชุ ์อตุราภรณ์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 11874 หรอื 

3. นางสาวณฐพร ดา่นพษิณุพันธุ ์
         

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต 
เลขทะเบยีน 12817 

 
2. อนุมัตคิ่าสอบบัญชปีระจําปี 2568 ของบรษัิทฯ เป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 3,430,000 บาท ทั ѸงนีѸ ค่าสอบ

บัญชดีังกลา่วไมร่วมคา่ใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด และยังไม่รวมค่าบรกิารอืѷน และค่าสอบบัญชอีาจเปลีѷยนแปลง
ตามปรมิาณงานทีѷเกดิขึѸนจรงิระหวา่งปี  

 
ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามคําถาม หรอืแสดงความเห็น 
 
เมืѷอไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซักถาม หรอืเสนอความเห็นใด ประธานฯ จงึขอใหท้ีѷประชุมพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Ѹง
ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับปี 2568 ตามทีѷคณะกรรมการบรษัิทเสนอ 
 
หลังจากทีѷประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึไดม้มีตดิงัตอ่ไปนีѸ 
 
มต:ิ อนุมัตใิหแ้ตง่ตั Ѹงผูส้อบบัญชแีละจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับปี 2568 ตามทีѷนําเสนอ ดว้ยมตคิะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ทีѷมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดังต่อไปนีѸ 

 คะแนนเสยีง จํานวนคะแนนเสยีง 
(1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง) 

อตัรารอ้ยละของ 
จํานวนเสยีง 

เหน็ดว้ย 2,347,718,911 100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
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เอกสารแนบทา้ย 

สรป ุคําถาม-คําตอบจากคําถามทีѷผูถ้อืหุน้สง่มาลว่งหนา้หรอืสง่ในขณะประชุม 

(ทีѷไมส่ามารถตอบไดทนัเนืѷองจากมเีวลาจํากดั ) 

 

คําถามสําหรับวาระทีѷ 8: พจิารณาเรืѷองอืѷน ๆ 

คําถามทีѷ 1 จากนายสถาพร โคธรีานุรักษ์ (ผูถ้อืหุน้): 

จากกรณทีีѷบรษัิทฯ ไดร้ับหนังสอืจากกรมสรรพากร ใหม้กีารเปลีѷยนแปลงผลขาดทุนสทุธสิะสม
ในรอบปีบัญช ี2556 จากจํานวนประมาณ 1,400 ลา้นบาท เหลอืเพียง 45 ลา้นบาท ซึѷงขณะนีѸบรษัิท
อยูร่ะหวา่งขั Ѹนตอนการอทุธรณ์คําสัѷงดังกลา่ว 

ขอเรยีนสอบถามฝ่ายบรหิารว่า เหตใุดจงึเกดิขอ้ขัดแยง้ในประเด็นนีѸข ึѸน และมปัีจจัยใดเป็นเหตุ
ใหก้รมสรรพากรดําเนินการตรวจสอบยอ้นหลังยาวนานถึง 10 ปี? นอกจากนีѸ บริษัทมีแนวทาง
เตรยีมการรองรับผลลัพธจ์ากเรืѷองนีѸไวอ้ย่างไรบา้ง ทั Ѹงในดา้นบัญช ีการเงนิ และแผนกลยุทธใ์นระยะ
ตอ่ไป 

คําตอบ: 

ประเด็นดังกล่าวมิไดเ้ป็นการตรวจสอบภาษียอ้นหลัง แต่เป็นการตรวจสอบการคืนภาษี
ปี 2556 ตามปกต ิโดยกรมสรรพากร ไดเ้ริѷมตรวจสอบการขอคืนภาษีปี 2556 ตั Ѹงแต่ เดือนมีนาคม 
2560 แต่เนืѷองจากประเด็นความไม่ชัดเจน ดา้นขอ้กฏหมาย ทําใหก้ารตรวจสอบเกดิความล่าชา้ แต่
ยังคงอยู่ภายใตร้ะยะเวลาการตรวจสอบของกรมสรรพากรตามกฎหมาย โดยประเด็นขอ้ขัดแยง้เป็น
เรืѷองคา่ใชจ้า่ยทีѷสามารถนํามาใชส้ทิธทิางภาษีทีѷไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน (BOI) ตามมาตรา 35 (2) ซึѷงทางกรมสรรพากร ไดอ้อกหนังสอืประเมนิแจง้เปลีѷยนแปลง
ผลขาดทุนสุทธิลดลง 1,400 ลา้นบาท ซึѷงทางบริษัทมิไดย้อมรับผลการประเมินดังกล่าว และ
ดําเนนิการปฏเิสธการปรับลดผลขาดทุนดังกลา่ว รวมถงึดําเนนิการยืѷนอทุธรณ ์ทั ѸงนีѸ ฝ่ายกฏหมายและ
ทีѷปรกึษากฏหมายของบรษัิทไดศ้กึษาขอ้มูล ประเมนิความเสีѷยง และใหค้วามเห็นว่าบรษัิทมโีอกาสทีѷ
จะตอ่สูไ้ดต้ามกระบวนการและขั Ѹนตอนของกฏหมายต่อไป    

คําถามทีѷ 2 จากนายสถาพร โคธรีานุรักษ์ (ผูถ้อืหุน้): 

จากการเปลีѷยนแปลงนโยบายภาษีของสหรัฐอเมรกิาในชว่งทีѷผ่านมา บรษัิทไดร้ับผลกระทบ
จากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ดังกล่าวหรือไม่ และมแีนวทางใดในการบรหิารจัดการความเสีѷยงหรือ
โอกาสทีѷอาจเกดิขึѸนจากนโยบายเหลา่นีѸอยา่งไร 

คําตอบ: 

คําถามนีѸไดต้อบไปแลว้ในขา้งตน้ 

คําถามทีѷ 3 จากนายสถาพร โคธรีานุรักษ์ (ผูถ้อืหุน้): 

จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีѷเกดิขึѸนในช่วงทีѷผ่านมา บรษัิทไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และ บรษัิทมแีนวทางหรอืแผนการรับมอืในกรณีเกดิเหตุการณ์ลักษณะนีѸใน
อนาคตไวอ้ยา่งไรบา้ง 



 
 
  

คําตอบ: 

มเีพยีงแค่สํานักงานในพืѸนทีѷกรงุเทพมหานครทีѷไดร้ับผลกระทบจากแผน่ดนิไหว โดยเกดิความ
เสยีหายเพียงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากความเสยีหายทั Ѹงหมดไดร้ับความคุม้ครองจาก
ประกนัภัย และไมม่ผีูไ้ดร้ับบาดเจ็บแต่อยา่งใด 

ทั ѸงนีѸ บรษัิทไดด้ําเนนิการตามขั Ѹนตอนความปลอดภยัทีѷกําหนดไว ้โดยอพยพพนักงานไปยังจุด
ทีѷปลอดภัยเมืѷอเกดิเหตกุารณใ์นลักษณะดังกล่าว 




